

TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Số 785-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2018

VĂN PHÒNG UBND T. LẠNG SƠN	
Số: 785-KL	Ngày: 26/4/2018
ĐẾN	Chuyên:

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Tại kỳ họp thứ 30, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiến hành kỳ họp thứ 30, xem xét, cho ý kiến và kết luận một số vấn đề sau:

1- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và Kết luận số 07-KL/TU, ngày 08/3/2011 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU

1.1- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU.

Báo cáo đã được chuẩn bị kỹ, đánh giá đầy đủ kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, khẳng định rõ những kết quả đã đạt được: Từ khi Chỉ thị số 22-CT/TU ban hành, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; nhận thức đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình của từng địa bàn, cơ sở. Sau khi có Kết luận số 07-KL/TU, ngày 08/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh được mở rộng hơn trước (mở rộng thêm đối tượng là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo; già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn). Từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã quan tâm đầu tư ngân sách, kinh phí xây dựng, nâng cấp nhà trường, phòng học, mua sắm trang thiết bị bảo đảm cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, góp phần củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị bổ sung một số nội dung sau:

- *Phần đánh giá kết quả triển khai thực hiện:* Đánh giá rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực tác động đến tỉnh để thấy được những kết quả nổi bật. Bổ sung đầy đủ các số liệu trong báo cáo rõ theo từng giai đoạn, các số liệu cần có đánh giá, phân tích, so sánh; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của chi bộ dân quân tự vệ; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân; sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhất là đối với tỉnh biên giới như Lạng Sơn.

- *Phần hạn chế, yếu kém, nguyên nhân:* Đánh giá, phân tích rõ hơn hạn chế, cần chỉ rõ đối tượng chưa được quan tâm bồi dưỡng; nhận thức về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian qua tuy có sự chuyển biến nhưng chưa đúng mức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức còn mang tính hình thức; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và nguyên nhân của những hạn chế; nội dung giáo trình chậm đổi mới, báo cáo viên không kịp thời cập nhật thông tin, hạn chế trong việc phân tích, lý giải các thông tin, có nội dung báo cáo không phù hợp với đối tượng học.

- *Phần mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp:* Bổ sung nội dung dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực, các vấn đề mới nảy sinh tác động đến tỉnh để có các giải pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ngoài các giải pháp đã nêu, cần chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; công tác quốc phòng, an ninh cần gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội.

1.2- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn chỉnh Báo cáo; đồng thời tham mưu, đề xuất việc ban hành mới văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2- Tờ trình số 136-TTr/BTGTU, ngày 12/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc xem xét, cho ý kiến về bố cục, nội dung, thời gian in ấn, xuất bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1930 - 1985"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí việc tái bản cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1930 - 1985" bảo đảm nguyên tắc: Không thay đổi nội dung, có hiệu đính và hiệu chỉnh; bổ sung một số tư

liệu, sự kiện, tranh ảnh... nhưng xác định mốc thời gian đến 1985. Sắp xếp các mục của Chương I dự thảo cuốn sách cho hợp lý.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: (1) Tham mưu, đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập cuốn sách, trong đó thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (2) Tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, rà soát, hoàn chỉnh cuốn sách để tổ chức Hội thảo lần 2. (3) Xây dựng lộ trình để xuất bản, phát hành cuốn sách.

3- Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với dự thảo Chỉ thị.

Dự thảo Chỉ thị biên tập lại theo hướng: (1) Bổ sung việc “Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình”. (2) Rà soát, biên tập lại các ý bảo đảm tính logic, chặt chẽ. (3) Cần nhắc việc đưa tỷ lệ người dân tộc, người ngoài Đảng... tham gia nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. (4) Thời gian Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIV hoàn thành trong tháng 7/2019. (5) Bổ sung chủ thể “Văn phòng Tỉnh uỷ” trong việc theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, trình Thường trực Tỉnh uỷ ký ban hành.

4- Tờ trình số 154-TTr/VPTU, ngày 30/3/2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ về ban hành Quy định thực hiện một số chế độ chi hoạt động của cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí với dự thảo Quyết định và Quy định một số chế độ, định mức chi hoạt động của các cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Giao Văn phòng Tỉnh uỷ rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định và Quy định, trình Thường trực Tỉnh uỷ ký ban hành.

5- Tờ trình số 866-TTr/BTCTU, ngày 17/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt

của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2018

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với Tờ trình số 866-TTr/BTCTU, ngày 17/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; dự thảo Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026).

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy: (1) Tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) để thực hiện bước tiếp theo. (2) Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành.

6- Công tác tổ chức, cán bộ (Có Nghị quyết riêng).

Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Hoàng Văn Nghiệm